

‘สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร’

โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาคตะวันออก



“ฉันไม่ต้องการให้พวกเขาเป็นเพียงหมอเท่านั้น
แต่ฉันต้องการให้พวกเขามีความเป็นมนุษย์ด้วย”

“I don't want you to be only a doctor, but I also want you to be a man”

พระราชดำรัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
องค์พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและองค์พระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย

จากพระราชดำรัสที่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงให้ไว้แก่เหล่าแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรมได้อย่างมีเกียรติและเท่าเทียมกันต่อเพื่อนมนุษย์ ทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ที่ไม่ได้มองเป็นเพียงคนไข้เท่านั้น แต่ยังมองว่าเป็นครอบครัว ส่งผลให้มีการรักษาอย่างเท่าเทียมเสมอมา

สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันในการรักษาพยาบาลแก่คนไข้ในภูมิภาคตะวันออกของประเทศ อันมีจุดกำเนิดของการก่อตั้งสถาบันฯ จากพระราชปณิธานและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้มีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ ระดับโรงเรียนแพทย์ที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแลและให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัดเพื่อมาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่จำนวนมาก



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์

ทั้งนี้ ด้วยในปัจจุบันโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นโรงพยาบาลเอกชน ทำให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจำเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบริการประชาชนที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเสนอโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งภายหลัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานนามแก่โครงการนี้ว่า **“สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์” (CHAKRI NARUEBODINDRA MEDICAL INSTITUTE)**

โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ไปเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จประกอบพิธีดังกล่าว ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชน



ที่ตั้งสถาบัน การแพทย์จักรีนฤพดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ ตั้งอยู่ที่เทศบาลบางปู ซ.119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บนเนื้อที่ 319-1-81 ไร่ อยู่ใกล้กับชายฝั่งทะเลตะวันออก กม.ที่ 49 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ระหว่างบางปูกับคลองด่าน ซึ่งบริเวณนี้อยู่ในเขต อบจ. สมุทรปราการ และยังอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของมูลนิธิลูกพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จุดเด่นอันเป็นองค์ประกอบสำคัญภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เน้นการพัฒนาศักยภาพภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ใน 3 ด้าน คือ

1. ด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ ที่มีศักยภาพที่สุดในประเทศไทย
2. ด้านศูนย์การแพทย์และเครือข่ายบริการทางการแพทย์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมรักษาผู้ป่วยทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอย่างบูรณาการ โดยเน้นทางเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาชีวอนามัย ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3. ด้านอุทยานการเรียนรู้และศูนย์สุขภาพชุมชนต้นแบบ เพื่อส่งเสริมการดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพในชุมชนอย่างครบวงจร



รูปแบบการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์

สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ ดำเนินการทั้งในรูปแบบของโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล และสถานที่วิจัย โดยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยในรองรับได้มากถึง 400 เตียง สามารถเป็นโรงเรียนสำหรับนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์ในการเรียนรู้วิชาชีพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นสถานที่ในการเรียนรู้วิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แพทย์ประจำบ้านก็ยังสามารถใช้สถานที่แห่งนี้ในการฝึกอบรมเพื่อเป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้อีกด้วย จุดเด่นในการเรียนการสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือ ให้การศึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีโรงเรียนแพทย์





สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2560

ขณะเดียวกันก็ยิ่งมุ่งเน้นให้การรักษายาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อันเกิดจากการเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังมีผู้ที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมประมงอยู่เป็นจำนวนมาก ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์แห่งนี้ ยังให้บริการรักษายาบาลแก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ รวมทั้งจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว อีกด้วย

ในอนาคตภูมิภาคตะวันออกจะกลายเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อมีการเปิดตลาดการค้าเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2558 สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ จึงคาดหวังในการรักษายาบาลแก่ประชาชนให้มีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด



ปัจจุบัน สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการแก่ประชาชนได้ในปี 2560 ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของสถาบันเพิ่มเติมได้ที่ rama4.mahidol.ac.th/chakri ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาและมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกัน สามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ โทรศัพท์ 02-201-1111